

ประจำวันที 28 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2557

คสช.เตรียมแผนดูแลราคาข้าวหน้าปี

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมา คสช. ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาหารือ เรื่องศึกษาแนวทางการดูแลราคาข้าวหน้าปี เพราะราคาข้าวเปลือกยังมีแนวโน้มลดลง โดย คสช.มีนโยบายว่าการดูแลราคาข้าวเปลือกต้องไม่ทำให้ราคาตลาดบิดเบือน กลไกตลาดทำงานได้ จึงต้องออกมาตรการมาดูแล สำหรับแนวทางในการแทรกแซงราคาข้าวจากภาครัฐ มีทั้งการรับจำนำข้าว การประกันราคา การจ่ายชดเชยต้นทุน ซึ่งเคยช่วยเหลือไปแล้วให้กับชาวสวนยาง คาดว่าจะสรุปแนวทางได้ในเร็วนี้

สำหรับแนวทางในการดูแลราคาข้าวอาจใช้มาตรการ 2 ประเภทมาผสมกัน เพราะในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม เป็นช่วงเก็บเกี่ยวข้าวหน้าปี อาจต้องใช้วิธีการช่วยดึงปริมาณข้าวออกไปจากระบบในช่วงเวลาดังกล่าวเพียงช่วงเดียว คาดว่าคณะทำงานจะศึกษาได้แล้วเสร็จในเร็วนี้ เพราะขณะนี้ราคาข้าวหน้าปีปรับลดลงอย่างมาก จากการเร่งระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ สภาพอากาศที่ร้อนจัดในปี นี้ ทำให้เมื่อสีข้าวในโรงสีข้าวมีปัญหาหักงายกว่าทุกปี จึงเป็นข้าวหักราคาถูก ทำให้ราคาข้าวในปัจจุบันเกษตรกรขายได้ในราคา 6,000 บาทต่อตัน สำหรับข้าวเปลือกจ้าว ขณะที่ต้นทุนการผลิตมีราคา 7,000 บาทต่อตัน อย่างไรก็ตาม เกษตรกรเริ่มเข้าใจการใช้เงินดูแลราคาข้าว โดยไม่ต้องการราคาสูงเกินไปเหมือนกับที่เคยจำนำข้าวในครั้งที่ผ่าน หากรัฐบาลดูแลราคาข้าว เช่น ข้าวสดที่เก็บเกี่ยวและมีความชื้น ราคา 8,000-8,500 บาทต่อตัน และหากเป็นเข้าตากแห้ง ราคา 9,500-10,000 บาทต่อตัน ข้าวหอมปทุมธานี 1 หากมีความชื้นร้อยละ 25 หรือเป็นข้าวสด ราคา 10,000 บาทต่อตัน หากเป็นข้าวตากแห้ง ราคา 12,000 บาทต่อตัน โดยชาวนายอมรับว่าหากขายได้ในระดับดังกล่าว ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

อย่างไรก็ตาม คงต้องหาแนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ความรู้ในการปลูกข้าวมากขึ้น เช่น การปลูกข้าวคุณภาพตามความต้องการของตลาด ไม่ใช่ปลูกหวังเอาปริมาณ และการลดต้นทุนการผลิต เพราะขณะนี้ชาวนาได้มือถือทำนาก็สามารถโทรสั่งทุกอย่างได้แล้วเสร็จ ทั้งการไถ การหว่าน การใช้ปุ๋ย การเก็บเกี่ยว จึงทำให้มีภาระต้นทุนสูงขึ้น ตลอดจนค่าเช่าทำนา เพราะในช่วงที่ผ่านมาค่าเช่านาจะปรับขึ้นตามราคาจำนำ ดังนั้นเมื่อราคาข้าวปรับลดลงหวังว่าค่าเช่าทำนาจะปรับลดลงไปอีก เพราะช่วงที่ผ่านมาค่าเช่าทำนาขยับสูงขึ้น 2-3 เท่า จึงเป็นภาระให้กับเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินในการปลูกข้าว

ที่มา สำนักข่าวไทย

ราคาข้าวเปลือกปรับขึ้น

นายมนัสกิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาข้าวเปลือกในประเทศเริ่มปรับราคาขึ้นในระดับ 7,300 – 7,500บาทต่อตัน เพิ่มจากเดือนเม.ย.ที่ผ่านมาเฉลี่ยตันละ300 บาท เป็นผลจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)มีมติให้ตรวจสอบสต็อกข้าวทั่วประเทศก่อนมีการระบายข้าว ทำให้ปริมาณสินค้าที่จะเข้าสู่ตลาดหายไป ประกอบกับมีความต้องการซื้อจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ประเมินในเบื้องต้นว่าราคาข้าวจากนี้ไม่น่าจะต่ำกว่าตันละ 7,000 บาท แต่หากต้องการให้ราคาข้าวมีเสถียรภาพการระบายไม่ควรออกมาระบายจะดำเนินการขายในปริมาณเท่าใดและภายในช่วงใด แต่ต้องดำเนินการอย่างไรโปร่งใสซึ่งสมาคมฯได้หารือกันภายในเพื่อหาแนวทางดูแลราคาข้าวอย่างยั่งยืนเพื่อเสนอให้คสช.

“ราคาข้าวขึ้นมา ชาวนาจะมีการตรวจสอบสต็อกข้าวรัฐแน่นอนทำให้ข้าวหายออกไปจากตลาดทันที จากเดิมที่จะมีข้าวทยอยออกมาเรื่อยๆ ตามแผนที่รัฐได้ระบายออกไปก่อนหน้านี้ซึ่งราคาข้าวที่ปรับเพิ่มขึ้นไม่ได้ทำให้โรงสีมีกำไรมากเพราะก่อนหน้านี้โรงสีต้องแย่งซื้อข้าวในตลาดเนื่องจากกำลังการผลิตของโรงสีสูงกว่าปริมาณข้าวถึง 3 เท่า”

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ อดีตนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การตรวจสต็อกข้าวเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาข้าวสารปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับการจ่ายเงินค่าข้าวให้ชาวนาที่ร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2556/57 ทำให้รัฐบาลไทยไม่มีแรงกดดันที่ต้องเร่งระบายข้าวเหมือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ราคาข้าวสารขาว 5% ณ วันที่ 29 พ.ค. ต้นละ 11,200-11,300 บาท เพิ่มขึ้นจากช่วง วันที่ 23 พ.ค. ซึ่งเป็นวันรัฐประหาร ราคาเฉลี่ยต้นละ 10,900-11,100 บาท

ที่มา เดลินิวส์

ขงไรตแม่ผลิต-ส่งออกข้าวรับมือเปิดเสรี

แหล่งข่าวจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์(พณ.) เปิดเผยถึง มาตรการการส่งเสริมการส่งออกข้าวตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพสินค้าส่งออกที่สำคัญตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ว่า ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 3 ของโลกซึ่งมีส่วนแบ่งในตลาดโลก 18 % และคิดเป็นสัดส่วน 2% ของมูลค่าการส่งออกไทยในภาพรวม แต่ทั้งนี้ไทยก็ยังมีอุปสรรคในการส่งออกสินค้าจากพืชเกษตรหลักไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตที่มีปริมาณการส่งออกไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก รวมถึงอุปสรรคด้านชลประทานที่ปัจจุบันไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวในเขตชลประทานเพียง 33% ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั่วประเทศ ขณะที่เวียดนามปลูกข้าวในเขตชลประทานสูงถึง 90% ทำให้ผลผลิตข้าวของเวียดนามมีประสิทธิผลมากกว่าไทย หรือแม้แต่ด้านโครงสร้างพื้นฐานของการส่งออกที่ยังไม่สามารถรองรับการส่งออกได้เพียงพอ ทำให้ไทยเสียเปรียบคู่แข่งในด้านต้นทุนการขนส่ง

นอกจากปัจจัยภายในที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าเกษตรแล้ว ปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนาม มาเลเซีย อินเดีย บราซิล อินโดนีเซีย ต่างมีศักยภาพในการแข่งขันสูงจากมีพื้นฐานทางภูมิศาสตร์และความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกับไทยมาก ขณะที่ยังมีกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับไทยและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ไม่ว่าจะเป็น กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ กำลังก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งหลักของไทย ซึ่งแม้ประเทศเหล่านี้จะยังมีพื้นที่เพาะปลูกน้อยกว่าแต่ในอนาคตหากไทยมีการพัฒนาที่ล่าช้า ประเทศเหล่านี้อาจแซงหน้าไทยและกลายเป็นคู่แข่งสำคัญได้ และหากมีการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 อย่างเต็มรูปแบบแล้ว ประเทศเหล่านี้จะกลายเป็นคู่แข่งสำคัญ ทำให้ไทยเสียส่วนแบ่งตลาดข้าวในอาเซียน และในตลาดโลกได้

ดังนั้นทางกรมโดยสำนักยุทธศาสตร์การค้า จึงมีการวางมาตรการในการบริหารจัดการการผลิตและส่งออกข้าวอย่างครบวงจร แบ่งเป็นมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมาตรการในระยะสั้น เช่น เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดให้กรมการข้าวผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด, เสนอให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ติดตั้งตาชั่งหลวงเพื่อเพื่อความโปร่งใสในการซื้อขายข้าวเปลือก, เสนอให้ภาครัฐทบทวนนโยบายการแทรกแซงราคาข้าว โดยเน้นการช่วยเหลือเกษตรกรผ่านการสนับสนุนด้านรายได้แทน เช่น ให้ภาครัฐเข้ามาช่วยรับภาระส่วนต่างระหว่างรายได้ที่เกษตรกรควรจะได้รับกับรายได้ที่แท้จริง

ส่วนระยะกลาง เช่น ให้กระทรวงเกษตรฯ พัฒนาคือรู้ให้กับเกษตรกร เพื่อเพิ่มความสามารถในการเพาะปลูก การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาที่ดิน เสนอให้กระทรวงเกษตรฯ ปลูกข้าวพันธุ์ใหม่ เช่น พันธุ์ข้าวที่มีคุณสมบัติต้านและหุงขึ้นหม้อ ข้าวพันธุ์เมล็ดสั้น ข้าวบาสมาดิ เพื่อสร้างตลาดใหม่ รวมไปถึงเสนอให้มีการปรับตั้งโครงสร้างการทำงานให้มีการบูรณาการระหว่างภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เช่น กำหนดเป้าหมายการส่งออกเพื่อเพิ่มความชัดเจนในการผลิต ว่าข้าวชนิดใดควรผลิตในปริมาณเท่าไร สร้างความมั่นคงและต่อเนื่องให้กับอุตสาหกรรมข้าวไม่ให้หวัดไหวตามสถานการณ์การเมือง รวมไปถึงเสนอให้มีการพิจารณาใช้กลไกตลาดล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านราคาผลผลิตข้าวแทนการแทรกแซงราคาข้าว

ส่วนในระยะยาวให้กระทรวงเกษตรฯ พัฒนาระบบชลประทานให้ทั่วถึงทุกพื้นที่เพาะปลูกที่มีกว่า 65 ล้านไร่ เพราะการชลประทานที่ดีจะสามารถลดจำนวนพื้นที่เพาะปลูกให้เหลือ 30 ล้านไร่โดยไม่ทำให้ผลผลิตข้าว

ภายในประเทศลดลง นอกจากนี้ยังสามารถนำพื้นที่ที่เหลือไปเพาะปลูกพืชชนิดอื่นได้ รวมไปถึงการกำหนดปริมาณการผลิตข้าวแต่ละชนิดให้ชัดเจนเพื่อให้การทำเกษตรโซนนิ่งมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ข้อเสนอดังกล่าวได้เสนอให้กรมและกระทรวงพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในขั้นตอนต่อไปทางผู้บริหารอาจมีการนำเสนอคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ที่จะมีการจัดตั้งขึ้นใหม่ในอนาคตเพื่อขับเคลื่อนต่อไป

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

สบน.วาง 2 แนวทางหาเงินใช้หนี้จำนำข้าว

น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.) เปิดเผยว่า ภายในสัปดาห์นี้ สบน. น่าจะได้ข้อสรุปถึงแนวทางการหาเงินไปชำระคืนหนี้ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ได้นำสภาพคล่องของตัวเองจำนวน 42,431 ล้านบาท ไปคืนเงินให้ชานาตามโครงการรับจำนำข้าว

สำหรับแนวทางการหาเงินในส่วนนี้ สบน.อยู่ระหว่างพิจารณาใน 2 แนวทาง โดยแนวทางแรก อาจใช้วิธีการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์โดยการเปิดให้เข้ามาประมูล กับแนวทางที่สอง คือ การออกพันธบัตรรัฐบาล เพื่อนำเงินไปคืนให้กับ ธ.ก.ส.

น.ส.จุฬารัตน์ กล่าวว่า หากสบน.เลือกใช้วิธีการออกบอนด์ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยก็คงอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในตลาดกรุงเทพฯ อายุ 6 เดือน ซึ่งปัจจุบันมีอัตราดอกเบี้ยที่ประมาณ 2.27%

ส่วนการกู้ยืมเงินอีกจำนวน 50,000 ล้านบาท เพื่อไปชำระคืนหนี้ชานาในส่วนที่สองตามแผนงานของคสช. นั้น น.ส.จุฬารัตน์ กล่าวว่า ในวันที่ 3 มิ.ย.นี้ สบน.จะเปิดให้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ มาร่วมประมูลเพื่อปล่อยสินเชื่อ โดยเงินก้อนนี้จะแบ่งเป็น 2 ล็อต ซึ่งล็อตแรกมีวงเงินประมาณ 30,000 ล้านบาท คาดว่าจะได้เงินเข้ามาไม่เกินวันที่ 6 มิ.ย.นี้ ส่วนที่เหลืออีก 20,000 ล้านบาท จะทยอยเข้ามาไม่เกินวันที่ 10 มิ.ย.โดยถือว่าเร็วกว่ากำหนดเดิมที่กำหนดวันที่ 13 มิ.ย.

นายลักษณะ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า จากการที่ คสช. ได้อนุมัติให้ดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/2557 ให้กับชานาที่อยู่ระหว่างรอรับเงินอีกกว่า 800,000 ราย วงเงิน 92,431 ล้านบาท โดยการจัดสรรเงินก้อนแรกจาก ธ.ก.ส. จำนวน 40,000ล้านบาทนั้นได้จ่ายไปแล้วของวันที่ 26 พ.ค.2557 จ่ายไป 3,544 ราย จำนวนเงิน 311.94 ล้านบาท วันที่ 27 พ.ค.2557 จ่ายไป 35,943 ราย จำนวน 3,272.25 ล้านบาท วันที่ 28พ.ค.2557 จ่ายไป 61,661 ราย จำนวน 6,660.41 ล้านบาท

วันที่ 29 พ.ค.2557 จ่ายไปจำนวน 84,233 ราย จำนวนเงิน 9,002.04 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2557 จ่ายไป 118,569 ราย จำนวนเงิน 11,633.78 ล้านบาท โดยรวม 5 วัน จ่ายไปแล้ว 303,950 ราย คิดเป็นมูลค่ารวม 30,850.42 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเร็วกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ วันที่ 6 มิ.ย.2557

การดำเนินงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/2557 มียอดไปประทวนรวมทั้งโครงการจำนวน 1,671,720 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 11.64 ล้านตัน คิดเป็นจำนวนเงิน 192,950 ล้านบาท ได้ดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงไปแล้วจำนวน 941,609 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 8.27 ล้านตัน จำนวนเงิน 135,346.08 ล้านบาท จากยอดจัดสรรทั้งหมด 145,500 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินงบประมาณและเงินจากการระดมข้าวของกระทรวงพาณิชย์ 115,000 ล้านบาท เงินกองทุนช่วยเหลือชานา10,500 ล้านบาท และงบกลางอีก 20,000 ล้านบาท

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

หวั่นส่งออกข้าวหอมมะลิพัง คต.จูนท่า 2 เกรดถูกตรราคา

ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มีผลตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2556 แบ่งเป็น 2 ชั้น คือ ข้าวหอมมะลิไทย (THAI HOM MALI RICE) ต้องมีข้าวหอมมะลิไทยไม่น้อยกว่า 92% และข้าวหอมมะลิไทยชนิดพิเศษ (Prime Quality Thai Hom Mali Rice) ต้องมีข้าวหอมมะลิไทยไม่น้อยกว่า 98%

มาอีกระดับหนึ่ง จากเดิมที่มีเพียงมาตรฐาน 92% ชนิดเดียว พร้อมกำหนดแนวปฏิบัติใหม่ให้ผู้ส่งออกปรับการแจ้งรายละเอียดในหีบห่อด้วย

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สมาคมได้มีหนังสือถึงกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เพื่อขอให้ชะลอการบังคับใช้มาตรฐานข้าวหอมมะลิฉบับใหม่ไว้ก่อน เพราะผู้ซื้ออ้างมาตรฐานใหม่มาตรวจคาร์บอเนตข้าวหอมมะลิของไทยลง โดยกล่าวหาว่าผู้ส่งออกไทยหลอกหลวง ส่งข้าวหอมมะลิ 92% ไปแอบอ้างว่าเป็นข้าวเกรดพรีเมียม และจะซื้อข้าวหอม 98% เมื่อไม่ได้ก็กดราคาข้าวหอมมะลิ 92% จากที่เคยขายได้ในระดับราคาตันละ 1,100-1,200 เหรียญสหรัฐก็ปรับลดลง ฉะนั้น มาตรฐานนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิทั้งระบบ เพราะยอดการผลิตข้าวหอมมะลิความบริสุทธิ์ 98% อาจจะมีเพียง 1-2% ของผลผลิตข้าวหอมมะลิในแต่ละปีที่มีปริมาณ 7-8 แสนตัน

"กรมไม่รับฟังเหตุผลของผู้ส่งออกที่ไม่เห็นด้วยแต่แรกว่า มาตรฐานสูงอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งยืนยันว่าข้าวหอมมะลิที่บริสุทธิ์ 98% จะเป็นเกรดพรีเมียม เพราะข้าวหอมมะลิที่ดีจากองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ความนุ่ม และความหอม เช่น ข้าวหอมมะลิอุบล 92% อาจจะมีดีกว่าข้าวหอมมะลิ 98% ในพื้นที่อื่น และที่สำคัญการตรวจสอบมาตรฐานความบริสุทธิ์จะมีการควบคุมความผิดพลาด 4% อยู่แล้ว"

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าวกล่าวว่า แม้ว่ายอดการส่งออกข้าวหอมมะลิในช่วง 3 เดือนแรก (ม.ค.-มี.ค.) 2557 มีปริมาณ 506,488 ตัน เพิ่มขึ้น 4.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีปริมาณ 483,100 ตัน แต่ราคาส่งออกข้าวหอมมะลิ ชั้น 1 เกรด A เฉลี่ยลดลงเหลือตันละ 1,022 เหรียญสหรัฐ จากราคาเฉลี่ยในเดือนเมษายนของปีก่อนที่ราคา 1,245 เหรียญสหรัฐ โดยข้าวต้องได้มาตรฐาน 98% แต่ถ้าได้ 92% จะเหลือราคาเพียงตันละ 800-900 เหรียญสหรัฐ

นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า สมาคมได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการค้าภายใน ขอให้ปรับปรุงประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่องการควบคุมการขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสารแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีสต็อกข้าวปี 2555 เพื่อให้ควบคุมเฉพาะพื้นที่อำเภอที่ติดชายแดนเท่านั้น จากเดิมที่ประกาศนี้จะควบคุมการขนย้ายข้าวในจังหวัดชายแดน 24 จังหวัด ที่มีปริมาณตั้งแต่ 5 ตันขึ้นไป/รถบรรทุก 1 คัน จะต้องมีการขออนุญาตเคลื่อนย้ายจากอธิบดีกรมการค้าภายใน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย หรือจากผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ต้นทางที่จะมีการเคลื่อนย้าย

สาเหตุที่ต้องขอให้ปรับปรุงประกาศ เพราะเจตนาของประกาศดังกล่าวต้องการป้องกันไม่ให้นำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านลักลอบเข้ามาสวมสิทธิ์ในโครงการรับจำนำที่มีราคาสูงกว่าราคาข้าวเพื่อนบ้าน แต่ขณะนี้โครงการรับจำนำข้าวได้สิ้นสุดไปแล้ว ดังนั้น กระทรวงควรปรับปรุงประกาศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้

การค้าขายข้าวได้ตามปกติอย่างเสรี อีกทั้งระบบการขออนุญาตนั้นยังให้ขออนุญาตได้เฉพาะวันและเวลาราชการ ถือเป็นภาระกำกวมการทำการค้า

นอกจากนี้ ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ต้องมีฉลากบนกระสอบข้าวเป็นภาษาไทยเท่านั้น เพราะปกติโรงสีจะรับจ้างสีให้กับผู้ส่งออก โดยใช้กระสอบตามผู้ส่งออกพิมพ์มา เช่น ส่งออกไปตลาดจีนก็ใช้ภาษาจีน ไม่มีภาษาไทย กรณีนี้เคยเป็นปัญหาจนทำให้โรงสีใน จ.อุบลราชธานีที่รับผลิตให้ผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิรายหนึ่งถูกจับเพราะใช้กระสอบที่มีภาษาจีน

"สมาชิกหลายสิบรายที่ประสบปัญหาได้ร้องมายังสมาคมให้เป็นตัวกลางประสานกับกรม การปรับปรุงประกาศนี้จะช่วยลดอุปสรรคในทางการค้า ทำให้ผู้ซื้อผู้ขายขนย้ายข้าวได้สะดวกขึ้น หากจะคุมก็ควรคุมเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดน หากยกเลิกไปเชื่อว่าจะมีการซื้อข้าวเปลือกมากขึ้น และน่าจะช่วยให้ระดับราคาข้าวในตลาดเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กังวลว่าในช่วงนี้อาจไม่สามารถประชุมคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ เพราะต้องมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน" นายมานัสกล่าว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ธ.ก.ส.คาค่าจ่ายเงินจำนำข้าวปี 56/57 ให้ชาวนาครบทุกรายได้ภายใน 22 มิ.ย.57

นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินจำนำข้าวให้แก่ชาวนาว่า ตั้งแต่วันที่ 26-31 พ.ค.ที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ได้จ่ายเงินค่าจำนำข้าวให้ชาวนาไปแล้ว 345,647 คน คิดเป็นเงินรวม 34,722 ล้านบาท จากกรอบเดิม 40,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินสภาพคล่องของ ธ.ก.ส. โดยคาดว่าจะสามารถจ่ายได้ครบ 40,000 ล้านบาท ภายในวันที่ 5 มิ.ย.นี้

ส่วนที่เหลืออีก 50,000 ล้านบาท จะใช้เงินจากการกู้ที่สำนักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จัดหา โดยได้รับคำยืนยันว่าวันที่ 3 มิ.ย. จะสามารถจัดสรรเงินเบื้องต้น 30,000 ล้านบาท เพื่อนำมาจ่ายให้กับชาวนาได้ทันที และจะทยอยจัดสรรจนครบ 50,000 ล้านบาท ดังนั้นจึงคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินให้กับชาวนาครบทุกรายภายในวันที่ 22 มิ.ย.นี้

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

อนุฯ จำนำข้าว รอ ฝ่าย กม.ชี้ขาดหน้าที่ พร้อมปิดระบบบัญชีโครงการจำนำปี56/57

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ที่มีนายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ประธานอนุกรรมการฯ ได้มีการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวใน 13 โครงการเก่า ซึ่งดำเนินการตั้งแต่อดีตจนถึงโครงการปี 2555/56 และจนถึงรอบวันที่ 31 ธ.ค. 2556 ไปแล้ว

อีกทั้ง ยังมีแผนจะปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ปี 2556/57 ที่เป็นโครงการล่าสุด แต่มีเหตุที่นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และมีการรัฐประหารเกิดขึ้นเสียก่อน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหารือฝ่ายกฎหมายว่า จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้หรือไม่ โดยหากมีข้อสรุปออกมาว่า สามารถทำหน้าที่ได้ต่อ ก็จะมีการปิดบัญชีรอบวันที่ 31 มี.ค.2557 ซึ่งจะเป็นการปิดบัญชีรวมทั้งสิ้น 14 โครงการ

อย่างไรก็ดี จากกรณีมีข่าวว่า โครงการที่ปิดบัญชี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 มีตัวเลขผลขาดทุนถึงกว่า 5 แสนล้านบาท เพิ่มจากรอบปิดบัญชี ณ วันที่ 31 พ.ค. 2556 ที่ยังมี น.ส.สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง ในสมัยนั้นเป็นประธานอนุกรรมการฯ อยู่ ซึ่งมีผลขาดทุนกว่า 3 แสนล้านบาทนั้น ทางอนุกรรมการฯ ยังไม่มีการยืนยัน เพราะเป็นความลับ แต่ล่าสุด ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีการเรียกชี้แจงข้อมูลเพิ่ม โดยเชิญอนุกรรมการปิดบัญชีฯ ทั้งคณะไปให้ข้อมูล

*"ผลขาดทุนทั้งหมด ไม่ยืนยัน แต่ ป.ป.ช. ได้ตัวเลขว่า มีการขายข้าวได้เฉลี่ย 8,000 บาทต่อตัน ทำให้ขาดทุนเยอะ ทำให้มีการเรียกอนุกรรมการฯ ไปยืนยันตัวเลขดังกล่าว ในเร็วๆ นี้"*แหล่งข่าวกล่าว

พร้อมกับระบุว่า ปัจจุบัน การปิดบัญชีโครงการเก่า ๆ ยังไม่ถือว่าสมบูรณ์ เนื่องจากยังคงมีสินค้าในสต็อกอยู่ โดยการปิดบัญชีจะสมบูรณ์ ต้องขายสินค้าในสต็อกหมด และมีการตั้งงบประมาณชดเชยคืนให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ครบเรียบร้อยแล้ว แต่ปัจจุบันยังมีข้าวสารในสต็อก จาก 13 โครงการอยู่ 11 ล้านตัน ซึ่งหักส่วนที่มีภาระผูกพัน หรือมีการขายไปแล้วแต่อยู่ระหว่างรอการส่งมอบออกไปแล้ว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

พณ.ชะลอขายข้าวสัญญาใหม่แบบจีทูจีชั่วคราว

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ทางกรมได้รายงานผลการระบายข้าว นับตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ในทุกวิธีการ รวมปริมาณ 18-20 ล้านตันข้าวสาร ให้คณะกรรมการความสงบแห่งชาติ (คสช.) รับทราบแล้ว ส่วนแผนการระบายข้าวในขณะนี้ ได้ปรับให้สอดคล้องกับแนวทางที่ คสช. กำหนด โดยยุติการเจรจาขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) ที่กำลังเจรจาไว้ชั่วคราว ซึ่งจะทำหน้าที่ส่งไปยังประเทศที่อยู่ระหว่างการเจรจา เช่น มาเลเซีย แอฟริกา และอีกหลายประเทศ ซึ่งการชะลอการขาย ไม่น่าจะกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพราะเป็นเพียงการชะลอชั่วคราวเท่านั้น

"สัญญาจีทูจีที่ทำอยู่แล้วในส่วนของรัฐบาลไทยและคอฟโก้ รัฐวิสาหกิจจีน ปริมาณ 1 ล้านตัน เบื้องต้น ดำเนินการส่งมอบต่อไปได้ ส่วนที่ คลสช. กำหนดให้ระบายข้าวให้ได้เดือนละ 5,000-8,000 ล้านบาทนั้น เป็นกรอบที่ กรมการค้าต่างประเทศสามารถทำได้อยู่แล้ว"

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

ประเมินขาดทุนทะลุ 5 แสนล้าน "สถาบันคลังสมอง" ชี้ 3 ปีสร้างพิษรับจำนำข้าว

นายสมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโสสถาบันคลังสมองของชาติ เปิดเผยว่า ประเมินว่าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลชุดที่ผ่านมา มีมูลค่าการขาดทุนมากกว่า 500,000 ล้านบาท เพราะจากการคำนวณ เฉพาะราคาซื้อมาขายไปของโครงการนี้ก็มีส่วนขาดทุนอย่างน้อย 400,000 ล้านบาทอยู่แล้ว เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายของโครงการข้าวในโกดังที่เสื่อมคุณภาพและด้อยราคาลงไป และข้าวสารที่หายไปอีกเกือบ 3 ล้านตัน จะทำให้มูลค่าการขาดทุนของโครงการรับจำนำข้าวเปลือกสูงกว่า 500,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ รัฐบาลรับจำนำข้าวเปลือกรวม 5 ฤดูกาล มีปริมาณข้าวเปลือกเข้าโครงการรวมประมาณ 56 ล้านตัน สีแปรสภาพแล้วได้เป็นข้าวสารประมาณ 36.4 ล้านตัน ซึ่งข้าวสารของรัฐทั้งหมดนี้มีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ตันละประมาณ 23,000 บาท แต่ที่ผ่านมามีพบว่ากระทรวงพาณิชย์ขายข้าวได้เฉลี่ยตันละประมาณ 12,000 บาท เท่ากับว่าขาดทุนอย่างน้อยตันละ 11,000 บาท คิดเป็นมูลค่าข้าวรับจำนำที่ขาดทุนเฉลี่ยอย่างน้อยอยู่ที่ประมาณ 400,000 ล้านบาท เมื่อบวกด้วยค่าดอกเบี้ยและค่าดำเนินงานรวมปีละประมาณ 45,000 ล้านบาท หรือ 2 ปี รวม 90,000 ล้านบาท บวกด้วยมูลค่าข้าวที่เสื่อมราคา และบวกด้วยมูลค่าข้าวที่หายไปจากโกดัง มูลค่าการขาดทุนจึงสูงกว่า 500,000 ล้านบาท

ส่วนประเด็นข้าวเปลือกที่หายไปจากโครงการประมาณ 3 ล้านตันนั้น ก่อนหน้านี้คณะกรรมการอนุปิดบัญชีฯ ช่วงที่มีนางสาวสุภา ปิยะจิตติ อดีตรองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ก็สรุปว่าข้าวหายไป 2.8 ล้านตัน แต่นายยรรยง พวงราช อดีต รมช.พาณิชย์ ชี้แจงว่า ข้าวเปลือกส่วนนี้ไม่ได้หายไป อยู่ระหว่างการส่งมอบ จึงยังไม่ได้บันทึกลงในบัญชี แต่หลังจากกระทรวงการคลังเปลี่ยนตัวประธานคณะกรรมการปิดบัญชีฯ กลับพบว่าตัวเลขข้าวหายก็ยังอยู่ที่ 3 ล้านตัน ใกล้เคียงกับข้อมูลเดิมอยู่ดี

"โครงการนี้เป็นโครงการที่ใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลมหาศาล มีผลกระทบกระเทือนไปทั่วประเทศ แต่การดำเนินการกลับไม่โปร่งใส ดูขาดหลักธรรมาภิบาล ข้าวสารในสต็อกที่ระบุว่า นำไปขายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ได้จำนวนมากมาย แต่กลับพบว่าที่ขายได้แล้วจริงคือขายให้ประเทศโกตดิวัวร์ หรือไอวอรีโคสต์ ได้ประมาณ 200,000 ตันเท่านั้น ส่วนที่บอกว่าขายจีทูจีให้กับฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบังกลาเทศก็ไม่เกิดขึ้นจริง ปัญหาโครงการรับจำนำข้าวจึงเหมือนกับช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิด"

นายสมพร กล่าวว่า ความเสียหายของอุตสาหกรรมข้าวไทย ที่เกิดขึ้นจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือก อาจต้องใช้เวลาฟื้นฟูอย่างน้อย 3 ปี เพราะสร้างปัญหาในหลายด้าน ประการแรก คือ ปริมาณข้าวในสต็อกรัฐที่มีอยู่สูงมาก และยากที่จะระบายออกได้หมดในเวลาอันรวดเร็ว เพราะหากระบายข้าวออกจากสต็อกครั้งละมากๆ เช่น ระบายเป็นหลักล้านตัน ก็จะทำให้ราคาข้าวในตลาดตกต่ำ จึงต้องทยอยระบายอย่างต่อเนื่อง วิธีที่ดีที่สุด คือ ระบายผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอฟเพช) อาจจะทำครั้งละ 100,000 -200,000 ตัน เพราะมีความโปร่งใส

ประการที่สอง คือ การที่ปริมาณข้าวในสต็อกรัฐมีสูงมาก เป็นสาเหตุที่ทำให้ตลาดโลก สามารถกดราคาซื้อข้าวสารจากไทย เห็นได้จากราคาข้าวสารตลาดโลก ณ วันที่ 28 พ.ค.ที่ผ่านมา ราคาข้าวไทยอยู่ที่ตันละประมาณ 380 เหรียญสหรัฐฯ ต่ำกว่าราคาข้าวเวียดนาม ซึ่งอยู่ที่ตันละ 392 เหรียญสหรัฐฯ ทั้งที่ในอดีตที่ผ่านมาข้าวไทยเป็นข้าวที่มีคุณภาพในสายตลาดโลก มีราคาสูงกว่าราคาข้าวเวียดนามอย่างน้อยตันละ 50 เหรียญสหรัฐฯ มาโดยตลอด

นายสมพร กล่าวว่า การแก้ปัญหาตลาดข้าวไทยในวันนี้ นอกจากทยอยระบายข้าวในสต็อกอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ต่างชาติกดราคาข้าวไทยได้แล้ว จะต้องวางแผนปรับโครงสร้างการผลิตด้วย เพราะยุทธศาสตร์การปลูกข้าวของไทยที่ผ่านมา วางแผนขยายพื้นที่ปลูกจากเดิม 27-28 ล้านไร่ จนปัจจุบันมาอยู่ที่ 37 ล้านไร่ แต่ตลาดข้าวโลกมี

ปริมาณการซื้อขายคงที่ประมาณปีละ 30 ล้านตันเท่านั้น ดังนั้น ต้องมาวางแผนการเพาะปลูกกันใหม่ ต้องลดพื้นที่ปลูกข้าวลงอย่างน้อย 20% จากพื้นที่ปลูกรวมในปัจจุบัน 37 ล้านไร่ เหลือ 30 ล้านไร่

“วิธีการลดพื้นที่ปลูกข้าวที่ทำได้ทันที คือ ลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังในเขตชลประทาน ซึ่งผลิตข้าวขาวออกมาเป็นจำนวนมากจนกระทบราคาขาย โดยให้กรมชลประทานลดปริมาณน้ำที่ส่งให้ข้าวนาทำนาปรัง”
ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

โคเด็กซ์ไฟเขียวค่ามาตรฐาน สารหนู ในสินค้าข้าวนำเข้า-ส่งออก

นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า เนื่องจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร (JECFA) ได้รายงานการตรวจพบการปนเปื้อนสารหนูอนินทรีย์ (Inorganic Arsenic) ในข้าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค คณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาสารปนเปื้อน (Codex Committee on Contaminants in Foods ; CCCF) จึงได้เร่งพิจารณากำหนดค่าปริมาณปนเปื้อนสูงสุด (Maximum Level หรือ ML) ของสารหนูในข้าว เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคล่าสุดที่ประชุม CCCF ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-4 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ได้มีมติรับรองค่า ML ของสารหนูอนินทรีย์ในข้าวขัดสีหรือข้าวขาว โดยกำหนดให้ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งจะนำค่าดังกล่าวนี้เสนอให้คณะกรรมการโคเด็กซ์ (CAC) พิจารณารับรองในเดือนกรกฎาคม 2557 เพื่อประกาศใช้เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศต่อไป

ส่วนค่า ML ของสารหนูอนินทรีย์ในข้าวกล้อง ยังมีข้อถกเถียงระหว่างการกำหนดค่าที่ 0.3 และ 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยประเทศผู้ผลิตหลัก ได้แก่ ญี่ปุ่น อินเดีย ปากีสถาน ต้องการให้กำหนดค่าที่ 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ขณะที่สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และบราซิล ต้องการให้กำหนดที่ 0.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งประเทศไทยเห็นว่า การกำหนดค่า ML ของสารหนูอนินทรีย์ในข้าวกล้องที่ 0.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม อาจเข้มงวดเกินไปสำหรับประเทศผู้ส่งออกข้าว แต่ถ้าเป็น 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จะเป็นค่าที่สามารถปฏิบัติได้มากกว่า ไทยจึงเสนอให้ที่ประชุม CCCF พิจารณาผลกระทบของการกำหนดค่าระหว่าง 0.3-0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตามที่ไทยเสนอ พร้อมให้คณะทำงานกลับไปรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมและทบทวนการกำหนดค่าในช่วง 0.3-0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และเสนอให้คณะกรรมการโคเด็กซ์พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

นอกจากนั้น ที่ประชุม CCCF ยังเห็นชอบให้ตรวจสอบสินค้าข้าวนำเข้าและส่งออก โดยเบื้องต้นให้ตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารหนูทั้งหมด (Total Arsenic) ซึ่งจะตรวจง่ายกว่า ถ้าไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ 0.2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ก็สามารถนำเข้า-ส่งออกได้ หากเกินค่ามาตรฐานจำเป็นต้องตรวจวิเคราะห์ในรูปสารหนูอนินทรีย์ซ้ำก่อน อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลผลการศึกษาการปนเปื้อนสารหนูในข้าวไทยที่ มกอช. ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานทั้งสองรายการ โดยในข้าวขัดสีพบต่ำกว่า 0.2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และในข้าวกล้องพบต่ำกว่า 0.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งมั่นใจได้ว่า ข้าวไทยมีความปลอดภัยและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล

“ปัจจุบันประเทศผู้นำเข้าหลายประเทศเริ่มกำหนดค่า ML ของสารหนูในข้าวแล้ว การที่โคเด็กซ์ได้กำหนดค่าดังกล่าว สามารถนำมาใช้เป็นค่ามาตรฐานกลางในการอ้างอิงการซื้อขายข้าวระหว่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการนำเข้าและส่งออกสินค้าข้าว ที่สำคัญยังสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคข้าวด้วย” รองเลขาธิการ มกอช.กล่าว

ทั้งนี้ สารหนูอนินทรีย์เป็นสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ หากได้รับสัมผัสสารชนิดดังกล่าวในระยะสั้นจะมีผลต่อระบบสรีรวิทยาเกือบทั้งหมด ได้แก่ กระทบอาหาร หลอดเลือดหัวใจ ไต ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ตับ ระบบเลือด และผิวหนัง ส่วนผลกระทบในระยะยาว องค์กร IARC (International Agency for Research on Cancer) สรุปว่า สารหนูอนินทรีย์เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ (Group 1) โดยทำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมะเร็งปอด

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เวียดนาม

สถานการณ์ราคาข้าวของเวียดนามในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ผ่านมาราคาทรงตัวในขณะที่อุปทานข้าวในตลาดเริ่มลดลงท่ามกลางภาวะการค้าที่เบาบาง โดยขณะนี้ผู้ส่งออกกำลังเร่งส่งมอบข้าวให้ฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ราคาข้าวของเวียดนามยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าไทย โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 400-405 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี (Saigon Port) ส่วนข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ 370-375 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากจากระดับ 360-375 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-29 พ.ค. 2557 มีจำนวน 449,316 ตัน มูลค่า 193.263 ล้านดอลลาร์ (FOB) โดยปริมาณลดลง 30.7% และมูลค่าลดลง 29.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 648,359 ตัน มูลค่า 273.449 ล้านดอลลาร์ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-29 พ.ค. 2557 มีจำนวน 2.199 ล้านตัน มูลค่า 958.022 ล้านดอลลาร์ โดยปริมาณลดลง 21.1% และมูลค่าลดลง 20.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 2.787 ล้านตัน มูลค่า 1,211 ล้านดอลลาร์ (FOB)

สมาคมอาหารฯ และกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (the Ministry of Industry and Trade) ได้ให้บริษัท Vinafood 1 (the Northern Food Corporation) และบริษัท Vinafood 2 (the Southern Food Corporation) ไปเจรจากับองค์การอาหารแห่งฟิลิปปินส์ (the National Food Agency; NFA) เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายข้าวจำนวน 800,000 ตัน ที่เวียดนามประมูลได้เมื่อเดือนก่อน หลังจากที่ได้มีการร้องเรียนจากสมาชิกของสมาคมอาหารฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกข้าวรายหนึ่งของเวียดนามได้แสดงความเห็นว่า อาจจะมีเรื่องยากที่เวียดนามจะโน้มน้าวให้ NFA ปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการส่งมอบที่มีการระบุไว้ในสัญญาซื้อขายเพื่อที่จะให้การดำเนินการของผู้ส่งออกเวียดนามสะดวกมากยิ่งขึ้น

ก่อนหน้านี้ ผู้ส่งออกข้าวหลายรายในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้ปฏิเสธที่จะดำเนินการส่งมอบข้าวตามสัญญาที่บริษัท Vinafood 1 และบริษัท Vinafood 2 ของเวียดนามทำไว้กับฟิลิปปินส์ เนื่องจากเกรงว่าพวกเขาจะประสบปัญหาขาดทุนจากการดำเนินการดังกล่าว

ขณะที่บางบริษัทได้ขอลอนตัวจากส่งมอบข้าวให้ฟิลิปปินส์ เนื่องจากราคาที่เวียดนามประมูลได้ต่ำเกินไป ประกอบกับเงื่อนไขในการส่งมอบที่เข้มงวดมากเกินไป โดยได้มีการยกตัวอย่างว่า ภายใต้สัญญาดังกล่าวหลังจากที่มีการส่งมอบข้าวให้ NFA แล้ว หากพบว่าในข้าวที่ส่งมอบมีสัดส่วนของข้าวหักอยู่เกิน 1% จากข้อกำหนดผู้ส่งออกจะถูกปรับตันละ 3 เหรียญสหรัฐฯ และถ้าเกินไป 2% ก็จะถูกปรับเพิ่มเป็นตันละ 6 เหรียญสหรัฐฯ และถ้าเกินไปถึง 10% ก็จะถูกปรับถึงตันละ 30 เหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ ผู้ส่งออกกำลังรอคอยคำตอบจากการเจรจาของสองฝ่ายก่อนที่จะพิจารณาดำเนินการในขั้นต่อไป

มีรายงานว่าทางการเวียดนามกำลังพิจารณาที่จะยกเลิกการกำหนดราคาส่งออกข้าวขั้นต่ำ (minimum export price; MEP) เพื่อให้ผู้ส่งออกสามารถกำหนดราคาส่งออกเองได้โดยไม่ต้องใช้ราคาส่งออกขั้นต่ำของสมาคมอาหารของเวียดนาม ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้กำหนดราคาขั้นต่ำของข้าวขาว 5% ไว้ที่ 410 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวขาว 25% ที่ 375 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวขาว 35% ที่ 365 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทั้งนี้ทางการเวียดนามได้มอบหมายให้ กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (the Ministry of Industry and Trade; MOIT) และกระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture and Rural Development; MARD) ไปศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบของการดำเนินการดังกล่าว รวมทั้งไปศึกษาทางด้านตลาดส่งออกและการกำหนดเป้าหมายการส่งออกข้าวที่สมเหตุสมผลด้วย ทั้งนี้แหล่งข่าวระบุว่า การดำเนินการในครั้งนี้องค์การเวียดนามเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นของการกำหนดราคาส่งออกข้าวของผู้ส่งออก ขณะที่นักวิเคราะห์ระบุว่าจะเป็นการลดบทบาทของสมาคมอาหารฯ ซึ่งทำงานในลักษณะของการผูกขาดในตลาดมาโดยตลอด

ขณะที่ สมาคมอาหารฯ ได้ระบุว่า การดำเนินการในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเวียดนามกับประเทศคู่แข่ง เช่น ไทย อินเดีย ปากีสถาน โดยเป็นการลดแรงกดดันทางด้านกำหนดราคาส่งออก

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture) รายงานว่า การส่งออกข้าวจากกัมพูชามายังประเทศไทยในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้มีจำนวนลดลงมาก ซึ่งนับตั้งแต่เดือน ม.ค.-เม.ย. กัมพูชาส่งข้าวมายังประเทศไทยจำนวน 1,550 ตัน ลดลงถึง 89% เมื่อเทียบกับจำนวน 14,250 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ ผู้ส่งออกจากบริษัท Mekong Oryza Trade ระบุว่า สาเหตุที่ไทยนำเข้าข้าวจากกัมพูชาลดลง เนื่องจากสต็อกข้าวของไทยที่สะสมไว้จากการดำเนินโครงการรับจำนำยังคงมีปริมาณมากทำให้ความต้องการข้าวจากกัมพูชาลดลง ประกอบราคาข้าวของไทยมีแนวโน้มลดลงซึ่งเป็นลดแรงจูงใจในการนำเข้าข้าวจากกัมพูชาด้วย

ผู้ค้าข้าวกัมพูชาให้ความเห็นว่าภาวะการค้าข้าวของกัมพูชาจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับความต้องการข้าวจากประเทศไทยและเวียดนามเพราะเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก ประกอบกับกัมพูชายังขาดความพร้อมในการส่งออกทั้งทางด้านเครื่องจักรและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยคาดว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งคาดว่าสต็อกข้าวของไทยจะมีจำนวนลดลงไปมากพอสมควรแล้ว

ทางด้านนาย Sok Puthyvuth ประธานสมาพันธ์ข้าวกัมพูชา (president of the Cambodia Rice Federation) ได้ออกมาเรียกร้องให้ผู้ส่งออกกัมพูชาเร่งมองหาตลาดอื่น ๆ ดีกว่าที่จะนั่งรอดูสถานการณ์โดยไม่ทำอะไรเลย โดยเขาแนะนำว่าควรใช้โอกาสนี้ในการมองไปยังตลาดจีน อินโดนีเซีย รวมถึงสหภาพยุโรป แทนที่จะรอคอยประเทศไทยเพียงอย่างเดียว

กัมพูชาประสบความสำเร็จในการส่งออกข้าวออร์แกนิกจำนวน 30 ตัน ไปยังฮ่องกงเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา จากการเปิดเผยอย่างเป็นทางการของศูนย์การศึกษาและพัฒนาการเกษตรประเทศกัมพูชา (CEDAC) โดยในปี 2013 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวออร์แกนิกไปยังสหรัฐอเมริกาและเยอรมันประมาณ 300 ตัน

ประธาน CEDAC กล่าวว่ายอดการส่งออกข้าวออร์แกนิกของกัมพูชายังมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากปริมาณความต้องการที่มากขึ้นทั้งจากประเทศในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้าวออร์แกนิกที่กัมพูชาคิดค้นและทำการผลิตขึ้นนั้น ปราศจากสารเคมีและได้รับการยอมรับจากนานาชาติประเทศทั่วโลก มีการคาดการณ์ว่ากัมพูชาจะสามารถส่งออกข้าวออร์แกนิกได้มากกว่า 400 ตันในปีนี้ เพิ่มจาก 320 ตัน ในปี 2013

ที่มา Oryza.com

พม่า

มีรายงานว่าพม่ากำลังเร่งสร้างโรงงานผลิตข้าวหนึ่งในหลายเขตของประเทศเพื่อให้เพียงพอับความต้องการจากต่างประเทศ โดย MAPCO (Myanmar Agribusiness Public Corporation) ระบุว่า โรงงานซึ่งแล้วเสร็จไปกว่า 90% โดยนำเข้าเครื่องจักรจากญี่ปุ่นกว่า 10 เครื่องจะมีกำลังการผลิตข้าวหนึ่งประมาณวันละ 1,800 ตัน หรือประมาณ 200,000-300,000 ตันต่อปี โดยปัจจุบันนี้การผลิตข้าวหนึ่งใช้เครื่องจักรกำลังการผลิตวันละ 50-100 ตัน

สมาคมอุตสาหกรรมข้าวพม่า (Myanmar Rice Industry Association; MRIA) ระบุว่า ในปีงบประมาณ 2014/15 (เม.ย.-มี.ค.) คาดว่าการส่งออกข้าวหนึ่งจะมีประมาณ 300,000 ตัน จากที่ในปี 2013/14 มีการส่งออกประมาณ 30,000 ตัน โดยตลาดหลักคือประเทศรัสเซีย และยุโรป

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2013/14 พม่าส่งออกข้าวประมาณ 1 ล้านตัน ลดลง 29% จากปีก่อนหน้า เนื่องจากความต้องการข้าวจากประเทศจีนและไทยลดลง อย่างไรก็ตามคาดว่าในปี 2014/15 พม่าจะส่งออกได้ประมาณ 1.5 ล้านตัน ขณะที่ USDA คาดการณ์ว่า ในปี 2014/15 พม่าจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 12.15 ล้านตัน และในปี 2014 นี้จะส่งออกประมาณ 1.3 ล้านตัน

กระทรวงสาธารณสุข (The Ministry of Health) และสมาคมโรงสีข้าวพม่า (Myanmar Rice Millers Association; MRMA) ได้ร่วมกันวางแผนที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคข้าวของชาวพม่าจากเดิมที่มักจะบริโภคข้าวขาว มาเป็นการบริโภคข้าวหนึ่งแทนเนื่องจากมีคุณค่าทางอาหาร และให้ประโยชน์มากกว่า

ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานกำลังร่วมกันรณรงค์โครงการดังกล่าวเพื่อให้ชาวพม่าหันมาบริโภคข้าวหนึ่งมากขึ้น โดยอ้างอิงข้อมูลที่ระบุว่าข้าวหนึ่งมีวิตามิน C และสารอาหารอื่นๆสูงกว่าข้าวขาว อีกทั้งราคายังถูกกว่าข้าวขาว ประมาณ 15% อีกด้วย

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

อินเดีย

กระทรวงเกษตร เตรียมที่จะประกาศราคารับซื้อขั้นต่ำ (The minimum support price; MSP) ของ ธัญพืชที่สำคัญ 14 ชนิดสำหรับปีการผลิต 2014/15 (ก.ค.-มิ.ย.) ในวันที่ 15 มิ.ย. นี้ ทั้งนี้กระทรวงเกษตรระบุว่าจากการที่ฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ล่าช้า และความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะภัยแล้งในบางพื้นที่ จะทำให้สามารถมองภาพที่ชัดเจนได้ภายหลังจากที่มีการรายงานข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้ว โดยคาดว่าจะมีการรายงานข้อมูลดังกล่าวในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ในเบื้องต้น คาดว่าอินเดียจะมีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าระดับปกติเนื่องจากเกิดปรากฏการณ์ เอลนีโญ

คณะกรรมการด้านต้นทุนและราคาสินค้าเกษตร (The Commission for Agricultural Costs and Prices; CACP) ได้ให้คำแนะนำแก่รัฐบาลเกี่ยวกับราคารับซื้อขั้นต่ำ โดยในส่วนของข้าวเปลือกนั้น ได้แนะนำให้เพิ่มราคาอีก 50 รูปีต่อ 100 ก.ก. เป็น 1,360 รูปีต่อ 100 ก.ก. สำหรับข้าวเปลือกคุณภาพทั่วไป

ทั้งนี้ การกำหนดราคารับซื้อขั้นต่ำ (Minimum Support Price: MSP) โดยกระทรวงเกษตรฯ จะประกาศราคารับซื้อขั้นต่ำออกมาล่วงหน้าในแต่ละปีเป็นรายสินค้าซึ่งผู้ซื้อจะต้องซื้อสินค้าจากเกษตรกรในราคาที่ ไม่ต่ำกว่าอัตรารับซื้อขั้นต่ำ (MSP) ตามที่ รัฐบาลกำหนด

สำหรับอัตราราคารับซื้อขั้นต่ำสำหรับข้าวเปลือกของฤดูหนาว (Rabi Season) ในปี 2014 รัฐบาลอินเดีย โดยกระทรวงเกษตรได้ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2014 ที่ผ่านมา โดยกำหนด MSP สำหรับข้าวเปลือกคุณภาพดีเกรด A ไว้ที่ 1,345 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม และสำหรับข้าวเปลือกคุณภาพทั่วไปที่ 1,310 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

อาร์เจนตินา

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture in Argentina) รายงานว่าในช่วง 3 เดือนแรกของปี (ม.ค.-มี.ค.) มีการส่งออกข้าวจำนวน 123,882 ตัน เพิ่มขึ้น 9% จากจำนวน 114,054 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือน มี.ค. มีการส่งออกจำนวน 50,542 ตัน เพิ่มขึ้น 2.25% จากเดือน ก.พ. ที่ส่งออก 22,467 ตัน และเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 47,479 ตัน ในเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในปีนี้มี การส่งออกไปยังประเทศอิรักและเซียร์ราลีโอน (Sierra Leone) มากขึ้น โดยในเดือน มี.ค. มีการส่งออกข้าวไปยังอิรักจำนวน 16,600 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 33% ของการส่งออกทั้งหมดในเดือน มี.ค. และส่งไปยังประเทศเซียร์ราลีโอนจำนวน 13,969 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 28% ของการส่งออกทั้งหมดในเดือน มี.ค. นอกจากนี้ยังมีการส่งไปยังประเทศเซเนกัลจำนวน 8,385 ตัน ประเทศโบลีเวียจำนวน 5,181 ตัน ประเทศบราซิลจำนวน 3,206 ตัน และประเทศชิลีจำนวน 1,834 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ USDA คาดว่าในปีการผลิต 2014/15 อาร์เจนตินาจะมีผลผลิตข้าวจำนวนประมาณ 1 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการบริโภคจะมีประมาณ 440,000 ตัน และคาดว่าจะส่งออกประมาณ 600,000 ตัน

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)